



กำหนดการแผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

รายวิชา นาฏศิลป์ (1 ชั่วโมง / สัปดาห์) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

สัปดาห์ที่	แผนการจัดการเรียนรู้ / เนื้อหา	เวลา (คาบ)
1	นาฏยศัพท์ - ความหมาย - ทำนาฏยศัพท์	1
2	นาฏยศัพท์ - การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนลำตัว	1
3	นาฏยศัพท์ - การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนลำตัว	1
4	การใช้ภาษาท่า - การฝึกภาษาท่าสื่อความหมายแทนคำพูด - การฝึกกริยาอาการของ คนและสัตว์	1
5	การใช้ภาษาท่า - การฝึกภาษาท่าสื่อความหมายแทนคำพูด - การฝึกกริยาอาการของ คนและสัตว์	1
6	การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ	1
7	การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ	1
8	การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ - การฝึกเคลื่อนไหวอยู่กับที่ - การฝึกเคลื่อนไหวขณะขณะเคลื่อนที่	1
9	การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ - การฝึกเคลื่อนไหวอยู่กับที่ - การฝึกเคลื่อนไหวขณะขณะเคลื่อนที่	1

10	เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - การเคลื่อนที่ตามจังหวะเพลง	1
11	เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - การเคลื่อนที่ตามจังหวะเพลง	1
12	มารยาทในการชมการแสดง การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม - หลักในการชมการแสดง - ข้อควรปฏิบัติในการชมการแสดง - ประโชน์ของการชมการแสดง	1
13	มารยาทในการชมการแสดง การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม - หลักในการชมการแสดง - ข้อควรปฏิบัติในการชมการแสดง - ประโชน์ของการชมการแสดง	1
14	มารยาทในการชมการแสดง การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม - หลักในการชมการแสดง - ข้อควรปฏิบัติในการชมการแสดง - ประโชน์ของการชมการแสดง	1
15	การละเล่นพื้นบ้าน - ความหมาย - วิธีการเล่น - กติกา - การละเล่นพื้นบ้านของไทย 4 ภาค - การละเล่นพื้นบ้านที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทย	1
16	การละเล่นพื้นบ้าน - ความหมาย - วิธีการเล่น - กติกา - การละเล่นพื้นบ้านของไทย 4 ภาค	1

	<ul style="list-style-type: none"> - การเล่นเกมที่บ้านที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทย 	
17	<p>การเล่นเกมที่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความหมาย - วิธีการเล่น - กติกา - การเล่นเกมที่บ้านของไทย 4 ภาค - การเล่นเกมที่บ้านที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทย 	1
18	<p>การเล่นเกมที่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความหมาย - วิธีการเล่น - กติกา - การเล่นเกมที่บ้านของไทย 4 ภาค - การเล่นเกมที่บ้านที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทย 	1